

ที่ ๐๖๖/๒๕๖๗

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียน เข้าร่วมโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีบีบี” ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการ / อาจารย์ใหญ่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ตามที่มูลนิธิทีบีซึ่งดำเนินกิจการเพื่อสังคมภายใต้การสนับสนุนหลักของ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีบีบี” ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ “การประกวดมารยาทไทย” “การประกวดอ่านฟังเสียง และการพูดต่อหน้าสาธารณชน” และ “การประกวดโครงงาน เท่ได้.. ต้องไม่บูลลี่” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา เพื่อจุดประกายและปลูกฝังให้เยาวชนไทยให้ความสำคัญต่อการสืบสานมารยาทไทยอันดีงาม ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน รวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมด้วยการช่วยกันคิดและลงมือทำโครงการเพื่อช่วยลดการบูลลี่ในสถานศึกษา

มูลนิธิทีบี ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของท่านร่วมส่งนักเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีบีบี” ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ได้ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยการประกวดรอบคัดเลือกจะเป็นการส่งคลิปการประกวดทางออนไลน์ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูล พร้อมดาวน์โหลดระเบียบการผ่านทาง www.teeai.com

ในการนี้มูลนิธิฯ ได้จัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยติดประกาศภายในบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาของท่าน เพื่อให้ครูและเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำการศึกษารายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ต่อไป ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากทางมูลนิธิฯ และการประกวดไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ อีกวาระหนึ่งและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาศิริ โสมชิตนาร)

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิทีบี

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีบีบี” ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๘๘, ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙
หรือ www.teeai.com



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๓๖๙๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ “เทอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๒
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยมูลนิธิทีทีบีดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนหลักของธนาคารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “เทอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี ๒๕๖๗ ทางมูลนิธิทีทีบี ต้องการส่งเสริมมารยาทไทย อันเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาติ พร้อมจุดประกายทักษะการอ่าน การพูดต่อหน้าสาธารณชน และส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกันคิดและทำโครงการเพื่อลดปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียน จึงได้จัดการประกวด ๓ ประเภท คือ ๑. การประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒. การประกวดอ่านฟังเสียง และการพูดต่อหน้าสาธารณชน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ๓. การประกวดโครงการ เเทได้ ต้องไม่บูลลี่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

การนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการ “เทอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.เทอย่างไทย.com

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนู วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๒